



# จดหมายข่าว

## CO-OP HCU News

มุ่งสู่ความเป็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ระดับภาค

### สวัสดีค่ะ!

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกท่านค่ะ จดหมายข่าวฉบับนี้ไม่แนบมาแรกของคณะกรรมการชุดที่ 26 ในฉบับนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากเช่นเดยค่ะ เริ่มด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าออนไลน์ทั้งข้อดีและข้อเสียใน **ทุ่งเฟื่องเรื่องสหกรณ์** สำหรับ มอกลงแล้วเล่าความ เป็นเรื่องราวการระดมในผู้สามัคคีระจันมีที่สหกรณ์จัดขึ้นตามนโยบาย Social Distancing รวมทั้งการมอมสวัสดิการต่าง ๆ ในกับสมาชิกสำรับท่านที่มีสื่อโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook ต้องไม่พลาด **มกิกกะใหม่ ๆ ... ชุดไอที** ที่แนะนำเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัยและเนมือเนตมคือ **เสียงจากผู้จัดการ** เป็นนักจัดมิตท่านจดหมายข่าวค่ะ โดยคณะกรรมการทุกท่านขอสัญญาที่จะดำเนินกิจการสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจเพื่อสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านค่ะ..



อ.ดร.ชญญา เจียมใจ

บก. ขอคุย

สหกรณ์ออมทรัพย์  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด



## คุยเฟื่องเรื่องการเงิน



อ.ดร.สิทธิโชค สิ้นรัตนัน

### สินเชื่อออนไลน์

ปัจจุบันสินเชื่อออนไลน์มีความสะดวกและขั้นตอนที่เรียบง่ายที่สามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ผู้ให้บริการทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่สามารถดำเนินการยื่นขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะขั้นตอนการจัดส่งเอกสาร การแจ้งผลการอนุมัติ การรับและชำระคืนเงินได้ทั้งหมดผ่านขั้นตอนออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันสินเชื่อออนไลน์นับว่าเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความสนใจสำหรับผู้ประกอบการมากเนื่องจากมีขั้นตอนการทำเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก ด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันสำหรับตัวช่องทางของการบริการสินเชื่อระหว่างบุคคล (P2P Lending) เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคล โดยมี Platform ออนไลน์ ซึ่งมีตัวกลางระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยมีการทำสัญญาสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ซึ่งผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ ซึ่งผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่สามารถกู้เงินมาทำธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME

#### ข้อดี

- บุคคลหรือผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี
- ผู้ลงทุนมีเงินน้อยก็สามารถลงทุนได้

#### ข้อเสีง

- ต้องชำระหนี้ตามระงะที่กำหนดตามสัญญา (ผู้กู้ไม่สามารถยกเลิกสินเชื่อหรือชำระก่อนกำหนด)
- แพลตฟอร์มที่ไม่เสถียรอาจเกิดปัญหาตามมา





## บอกเล่าด้วยความ



ศ.ดร. วุฒิพงษ์ ทองก้อน



เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวาระนี้เพื่อเสนอขออนุมัติต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและมีนัย ได้รับความเห็นชอบ ได้รับเงินอุดหนุนจากทางสอ.มจก. จึงขอรายงานผลราชการในวาระประชุมมาไว้เพื่อเสนอขออนุมัติได้ครบถ้วน





## บอกกล่าวเล่าความ



สอ.มคม. เหน่วงโยสม่าชิกเป็นอย่างดี จึงได้มอบรางวัลดีกาชหลายอย่างให้กับสมาชิก ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 63 ที่พานามาเพื่อมอบสมาชิกหลายท่านที่ได้รับรางวัลดีกาชหลายอย่าง อาทิ รางวัลดีกาชผู้เป็นเสาเข็มไม่ล้มยุบตัว รางวัลดีกาชมงคลสมรส รางวัลดีกาชช่วยเหลืองานมาปณีอิ

นอกจากนี้ในเดือนตุลาคม 2563 สอ.มคม. จัดกิจกรรมชิงชัยดีกาชรวมใจของกาชสัปดาห์กาชชอสม ซึ่งระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม และมีกาชชอปปาประชาสัมพันธ์ โดยกาชชในวันที 30 ตุลาคม 63 ณ บริเวณห้องสมระหว่างอาคารชเรียนในงานมีกิจกรรมเปิดรับบริจาคเงินระดับปานกลางสมาชิก กาชชดมหุ้นด้วยกาชเปิดบชกาชให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนได้ และกาชชรับสมัครสมาชิกใหม่

จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว งานนี้มิใช่ของสมนาคุณมาตามลชช





## ปภคณใหม่ ๆ .. ยุคไอที



หลายคนคงเคยได้ยินเรื่อง Facebook โดนแฮก หรืออยู่ดีๆ ก็ login เข้าไปใช้ Facebook ของตัวเองไม่ได้ หรือมีข้อความขอความช่วยเหลือ(ยืมเงิน) ส่งไปถึงเพื่อนของเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว หรือมีการโพสขายสินค้า(ที่ไม่ใช่สินค้าของเรา) โผล่ขึ้นมาใน Facebook ของเรา อันนี้บอกได้เลยว่า Facebook ของคุณ ถูกแฮกหรือถูกสวมรอยเสียแล้วจ้าหลายคนก็บอกอีกว่า ฉันไม่ใช่ตารา ฉันไม่ใช่คนดัง ไม่มีใครมาแฮก Facebook ของฉันหรอก อันนี้บอกได้เลยว่า ไม่จริง คนทั่วไปก็สามารถถูกแฮก Facebook กันได้ เพราะการแฮก Facebook ไม่ใช่เรื่องยากนะจ๊ะ ขอบอกเรามาด้วยกันว่า สาเหตุอะไรที่ทำให้เราตกเป็นเหยื่อของการถูกแฮก Facebook จะได้หาวิธีป้องกันกันเสียก่อน

**1. การตั้งรหัสผ่าน(Password)** ที่เดาง่าย สะดวกเรา สบาย แฮกเกอร์ด้วยรหัสผ่านยอดฮิต ได้แก่ วันเกิด บ้านเลขที่ บัตรประชาชน เบอร์โทร ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวเราซึ่งสามารถสืบค้นได้ไม่ยาก หรือบางคนก็ใช้รหัสผ่านยอดแย่ เช่น password,123456,... (ลองไป ค้นหาใน Google หาคำว่า “รหัสผ่านยอดแย่” จะมีตัวอย่างให้ หลีกเลียง)

**วิธีป้องกัน** ก็คือ ตั้งรหัสผ่านให้ยากแก่การแฮกถ้าจะตั้งรหัสผ่านยังไงดี ผมมีสูตรมาให้ ก็คือตั้งเป็นภาษาอังกฤษแต่จำเป็นภาษาไทย เช่น จะใช้รหัสผ่านว่า “สหกรณ์หัวเหี้ยว” ก็พิมพ์ คำว่าสหกรณ์หัวเหี้ยว เป็นภาษาอังกฤษ จะได้เป็น lsdiilNsy;gCup; เท่านั้นก็จะได้รหัสผ่านแบบยาก แต่จำง่ายแล้ว



**2. หลอกให้กรอกข้อมูลให้ (Phishing)** วิธีการก็คือ หลอกให้เรากรอกข้อมูลให้ โดยอ้างว่าต้องการอัปเดตข้อมูลส่วนตัว (แน่นอนว่าต้องมีข้อมูลรหัสผ่านด้วย) หรือแจ้งว่ามีคนเข้ามาจะแฮกข้อมูลของคุณ ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่าน พอเรากรอกข้อมูลเข้าไปโดยนึกว่าของจริง ก็เสร็จโจรเลย

**วิธีป้องกัน** ก็คือ ก่อนกรอกข้อมูลสำคัญให้ตรวจสอบ URL ให้ดีเสียก่อนว่าใช่ของเว็บไซต์ของ Facebook (<https://facebook.com>) จริงหรือไม่ ไม่ใช่ Fakebook นะ

**3. ใช้โปรแกรมดักจับการคีย์ข้อมูล(Key Logger)** อันนี้ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมโทรจัน (ไวรัสแบบเก็บข้อมูล) ที่แฝงตัวมากับการดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี หรือโปรแกรมแฮก(แนะนำว่าให้ใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ จะปลอดภัยกว่า) การเข้าเว็บ 18+ ก็เช่นกันมักจะได้รับของแถมติดไม้ติดมือมาด้วย ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเข้า แนะนำให้เข้าวัดฟังธรรมจะดีกว่า

**วิธีป้องกัน** ก็คือ ควรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus, Anti Spyware หาไว้ประจำเครื่องเลยครับ ปลอดภัยกว่า



## ปกิณกะใหม่ๆ .. ยุคไอที



### 4. การให้เว็บเบราว์เซอร์ ช่วยจำรหัสผ่านเราไว้

อันนี้อันตรายในแง่การถูกขโมยรหัสผ่านไปใช้ เช่น เวลาเราเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อม ก็เสร็จใจในคราบของช่าง หรือเวลาที่มีคนอื่นเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ของเรา ก็สามารถใช้งานได้เหมือนตัวเรานั่นเอง เพราะเว็บเบราว์เซอร์จะจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ให้ เราก็ชอบให้เว็บเบราว์เซอร์ ช่วยจำรหัสผ่านให้ เพราะสะดวกในการเข้าใช้งาน ไม่ต้องคอย login เข้าใช้ทุกครั้ง

**วิธีป้องกัน ก็คือ** จัดให้มีรหัสผ่านในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา และระมัดระวังไม่วางคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ (อันนี้อาจหายไปทั้งรหัสผ่านและเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย)

**5. ใช้แล้วไม่ logout ออก** บางครั้งเมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ในร้านอินเทอร์เน็ต ในมหาวิทยาลัย หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกัน เมื่อใช้งานเสร็จแล้วไม่ logout ออกจากโปรแกรม Facebook คราวนี้ก็หวานหมูเสร็จคนมาใช้ต่อที่สามารถสวมรอยเป็นเราได้เลย หรือแสบกว่านั้นก็คือ เปลี่ยนรหัสผ่านของเรา คราวนี้เราซึ่งเป็นเจ้าของตัวจริงก็ไม่สามารถ login ได้เลย

**วิธีป้องกัน ก็คือ** ต้อง logout ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่เครื่องส่วนตัว

**หมายเหตุ** ไม่ใช่แค่ Facebook อย่างเดียว โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Line, Twitter, YouTube, Instagram รวมถึงการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ก็ต้องระมัดระวังในลักษณะเดียวกันด้วยนะจ๊ะ





## เสียงจากผู้จัดการ



อ.พรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

เรียน พี่ๆน้องๆชาวสแกรนด์อิมเมิร์สเม้นท์วิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพฯ (สอ.มฉก.) ทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯและร่วมประชุมฯ และรับทราบรายงานกิจกรรมประจำปี 2562 จนทำให้การประชุมฯและร่วมประชุมฯสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับของรางวัลพิเศษ และขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสแกรนด์

สำหรับปีงบประมาณ 2563 (1 มี.ย. 2563 - 31 พ.ค. 2564) คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 จะปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการและอุดมการณ์ของสแกรนด์ฯ และอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้น ทุกครั้งที่สมาชิกติดต่อ ผาก-ดอน , ชำระค่าหุ้น , ชำระเงินกู้ หรือ ชุกรรรมต่างๆกับทางสแกรนด์ฯ สมาชิกต้อง ขอหลักฐานการดำเนินการธุรกรรมนั้นๆเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับ



## มุ่งสู่ความเป็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ระดับภาค



### คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว

ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิก สุนทรชัย

คณะผู้จัดทำ : อ.ดร.ชัญญา เขียมใจ

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

อ.ดร.สิทธิโชค สินรัตน์

อาจารย์พรศักดิ์ คุณวุฒิโนธรรม

นายประวัติ วุฒิวงศ์

นางสาวเบญจมาศ แสงอัมพร

ออกแบบปก : ว่าที่ร้อยตรีเทพสุรีย์ อันสามารถ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด

เลขที่ 18/18 หมู่ 7 ต.บางไผ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ (สายตรง) : 02-312-6595

โทรศัพท์ (ภายนอก) : 02-312-6300 ต่อ 1450

โทรสาร : 02-312-6595

